

Số: /BC-BKTXH

Krông Nô, ngày tháng 12 năm 2023

## BÁO CÁO

### Tình hình triển khai thực hiện công tác năm 2023 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2024 của Ban Kinh tế - Xã hội HĐND huyện

Kính gửi: Hội đồng nhân dân huyện Krông Nô.

Thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn theo quy định của Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22/11/2019; Luật Hoạt động giám sát của Quốc hội và Hội đồng nhân dân ngày 20/11/2015;

Căn cứ Nghị quyết số 78/NQ-HĐND ngày 29 tháng 7 năm 2022 của Hội đồng nhân dân huyện Krông Nô về Chương trình giám sát của HĐND huyện Krông Nô năm 2023; Chương trình số 03/CTr-HĐND ngày 17 tháng 01 năm 2023 của Thường trực HĐND huyện Krông Nô về công tác trọng tâm của Thường trực Hội đồng nhân dân huyện năm 2023.

Ban Kinh tế - Xã hội HĐND huyện Krông Nô (sau đây gọi tắt là Ban) báo cáo tình hình triển khai thực hiện công tác năm 2023 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2024 với các nội dung cụ thể như sau:

#### I. KẾT QUẢ TRIỂN KHAI CÔNG TÁC NĂM 2023

Năm 2023 là năm giữa kỳ của ổn định tài chính Ngân sách trong giai đoạn, đây cũng là năm trên địa bàn huyện tập trung cao cho công tác đầu tư các chương trình mục tiêu, gắn với tình hình chung đó Ban Kinh tế - Xã hội đã bám sát chương trình hoạt động giám sát, khảo sát mà nghị quyết HĐND huyện đã đề ra và chương trình hoạt động khác trong năm 2023 của HĐND huyện, Ban Kinh tế - Xã hội trong năm 2023 đã tổ chức thực hiện theo sự phân công điều hoà phối hợp của Thường trực HĐND huyện.

Xác định đây là năm bản lề xây dựng định hướng cho cả thời kỳ 5 năm phát triển kinh tế, xã hội mà Nghị quyết đại hội Đảng bộ lần thứ VIII của huyện đã đề ra như triển khai thực hiện các chương trình mục tiêu phân bổ cho công tác xóa đói giảm nghèo; chương trình nông thôn mới; phát triển vùng đồng bào dân tộc và miền núi; thực hiện kế hoạch sử dụng đất năm 2023; quy hoạch chi tiết 1/500 đối với một số xã và thị trấn; công tác tổ chức các hội nghị, lớp tập huấn mà tỉnh,

huyện triển khai<sup>1</sup>, chính vì thế để thực hiện tốt các nhiệm vụ trong năm, Ban Kinh tế - Xã hội đã xây dựng chương trình công tác năm.

Trong đó Ban đã chú trọng tập trung vào các hoạt động chủ yếu như duy trì tốt sinh hoạt Ban theo đúng định kỳ, tham gia đầy đủ các kỳ họp tổ HĐND, cố gắng dành thời gian tiếp xúc cử tri và hoàn thành tốt các nhiệm vụ mà HĐND giao. Trong chương trình Ban đã nêu cụ thể các nội dung cần thực hiện như tổ chức giám sát, tham gia các cuộc khảo sát, ngoài ra từng thành viên của Ban thông qua nhiệm vụ của cá nhân được giao để nắm bắt thông tin phản ánh thông qua tiếp xúc cử tri. Qua các kỳ họp ở các tổ, hằng tháng, quý Ban đã chấp hành báo cáo đầy đủ nhiệm vụ đã xây dựng kế hoạch thực hiện định hướng cho tháng quý, tiếp theo để Thường trực HĐND huyện tổng hợp báo cáo đến đại biểu HĐND biết.

Bên cạnh xây dựng chương trình cả năm, 6 tháng, quý thì tại các buổi giao ban giữa TT HĐND và các ban HĐND ban cũng đã có tổng hợp các đầu việc đã làm và các việc sẽ làm để giúp HĐND huyện làm tốt công tác điều hòa, phối hợp; Ban đã tổ chức hoạt động đúng theo chương trình đã đề ra, đồng thời tham gia phối hợp các đợt giám sát mà TT HĐND huyện, Ban Pháp chế HĐND huyện và các Ban của HĐND tỉnh triển khai phối hợp.

### **1. Duy trì sinh hoạt Ban**

- Thực hiện đúng Quy chế, năm 2023 Ban đã duy trì đầy đủ các kỳ họp Ban theo quy định, nội dung, theo đó, các thành viên trong Ban tập trung cho việc tổ chức các cuộc giám sát, khảo sát, thẩm tra các báo cáo để trình kỳ họp chuyên đề và định kỳ. Tại các kỳ họp, Ban đã chuẩn bị đầy đủ các nội dung trước khi tổ chức cuộc họp, từng thành viên được gửi báo cáo trước để nghiên cứu, đóng góp, kỳ họp định kỳ ban đã đánh giá những vấn đề liên quan đến việc thực hiện công tác quý trước thảo luận và đi đến thống nhất các nội dung của quý sau.

Ngoài ra, thông qua cuộc họp thông báo luôn nội dung tại các buổi họp Liên tịch giữa Thường trực HĐND và các Ban, đồng thời xây dựng kế hoạch các cuộc giám sát để các thành viên trong Ban sắp xếp thời gian thuận lợi tham gia; tại cuộc họp, tập thể Ban tổng hợp các ý kiến mà qua các kỳ tiếp xúc cử tri, nắm bắt thông tin để Ban báo cáo tại Kỳ họp liên tịch qua đó chuẩn bị các nội dung thẩm tra các ý kiến trả lời của UBND huyện.

- Đối với thường trực HĐND các xã, thị trấn Ban thông qua các buổi giám sát hoặc thông qua các ý kiến kiến nghị của cử tri mà UBMTTQ huyện và TT HĐND các xã, thị trấn tổng hợp để cùng trao đổi với nhau các nội dung liên quan trong hoạt động. Đặc biệt trong năm 2023, Ban đã tham gia đầy đủ các kỳ giao ban, thông qua đó, đã tham gia đóng góp ý kiến để cùng Thường trực HĐND huyện có sự đánh giá sâu sát cho nên đã có sự trao đổi kinh nghiệm, cùng phối hợp trong hoạt động nhất là công tác đưa ra các nội dung giám sát, nội dung giải trình tạo sự liên kết từ huyện đến các xã, thị trấn. Do đó, tuy không tổ chức các

---

<sup>1</sup> Thường trực HĐND huyện tổ chức 01 lớp tập huấn cho TT HĐND các xã, thị trấn cuối tháng 5/2023; tham gia Hội nghị giao ban hai cấp tỉnh, huyện vào tháng 7/2023 tại huyện Đăk Song; Hội nghị giao ban thường trực HĐND huyện, xã vào tháng 8/2023.

buổi giao ban riêng nhưng thông qua tập huấn chuyên đề, tham dự các kỳ họp, thông qua các cuộc giám sát, khảo sát các hình thức khác đã gắn kết hài hòa giữa Thường trực HĐND huyện và Ban Kinh tế - Xã hội với Thường trực HĐND các xã, thị trấn,

- Ngoài ra Ban tham gia các cuộc họp do Huyện ủy, TTHĐND, UBND và các ngành mời dự.

## **2. Hoạt động giám sát.**

Nhiệm vụ giám sát năm 2023 của Ban luôn được bàn bạc thống nhất; trên cơ sở Nghị quyết của HĐND huyện tại kỳ họp tháng 7/2022 đã có nội dung giám sát, Ban lên kế hoạch dự kiến thời gian các cuộc giám sát. Bên cạnh đó, tổ chức kỳ họp Ban để chuẩn bị cho kế hoạch giám sát, sau đó Ban tổ chức cuộc họp ban có mời thành phần đầy đủ để thành viên ban, các đại biểu tham gia đóng góp thêm, trao đổi thống nhất với Ban Pháp chế, Thường trực HĐND huyện để có sự phối kết hợp, tránh trùng thời gian, làm ảnh hưởng đến chất lượng của cuộc giám sát.

Các nội dung giám sát thường tập trung vào các vấn đề mà cử tri có ý kiến thắc mắc, khi lựa chọn nội dung xong Ban đi sâu vào các nội dung trọng tâm không làm dàn trải, các cuộc giám sát thực hiện đúng quy trình và ngày càng có chất lượng cao. Sau các cuộc giám sát tại các kỳ họp HĐND, họp tổ HĐND, Ban đều nêu các nội dung mà qua kết quả các cuộc giám sát đã đưa ra để các cấp đôn đốc hoặc chỉ đạo giải quyết nhằm trả lời các vướng mắc cho các cử tri cũng như đại biểu HĐND chất vấn.

Trong năm 2023, Ban đã tổ chức được 02 cuộc giám sát<sup>2</sup>, tham gia phối hợp với Thường trực HĐND huyện tiến hành 02 cuộc giám sát, 01 cuộc khảo sát; phối hợp cùng các Ban của HĐND tỉnh giám sát 03 cuộc, phối hợp cùng Ban Pháp chế HĐND huyện giám sát 02 cuộc.

Ngoài ra, đã thẩm tra 21 báo cáo trình 03 kỳ họp (trong đó có 01 kỳ họp chuyên đề).

## **2. Đánh giá ưu điểm và khuyết điểm**

### **2.1. Ưu điểm**

- Tập thể Ban đã có nhiều cố gắng, tất cả các nhiệm vụ khi được HĐND điều hòa phối hợp với Thường trực HĐND, các ban của HĐND tỉnh, Ban pháp chế HĐND huyện, Ban đã cố gắng hoàn thành, nhất là các đợt giám sát, khảo sát, thẩm tra các đề án của UBND huyện và các ngành chức năng xây dựng trước khi trình kỳ họp HĐND huyện.

- Mặc dù thành viên Ban đảm nhận những nhiệm vụ ở các lĩnh vực phụ trách khác nhau, điều kiện về thời gian khác nhau nhưng khi tổ chức các hoạt động các thành viên trong Ban đã có sự thống nhất, duy trì đầy đủ các kỳ họp định

---

<sup>2</sup> Giám sát việc tổ chức triển khai công tác quản lý và bảo vệ rừng giai đoạn 2020 -2022, giám sát công tác triển khai, thực hiện quy định của pháp luật về xét duyệt cơ quan, đơn vị, gia đình, thôn, buôn văn hoá giai đoạn 2020-2022 trên địa bàn huyện .

kỳ, có xây dựng kế hoạch hằng tháng quý và báo cáo tại các kỳ họp liên tịch giữa Thường trực HĐND huyện. Đồng thời, với trách nhiệm đại biểu HĐND huyện, các cá nhân ứng cử địa bàn đã thực hiện tốt vai trò người đại biểu nhân dân theo đúng quy định đã đề ra, họp tổ hội đồng, chất vấn trả lời chất vấn, tiếp công dân, tại các hội nghị thẩm tra, các cuộc giám sát, khảo sát ban đã đưa ra nhiều ý kiến cùng trao đổi với UBND huyện nhằm đề ra các Nghị quyết sát đúng và phù hợp quy định của Luật chính quyền địa phương.

- Trong công tác, trong quan hệ khi đi công tác các đồng chí thành viên đã luôn nêu cao phẩm chất của người đại biểu của dân, tập thể Ban xác định dù ở đâu làm việc gì cũng phải tu dưỡng đạo đức tác phong; các cuộc giám sát, khảo sát không làm ảnh hưởng đến hoạt động của các đối tượng được giám sát.

## **2.2. Tồn tại, hạn chế:**

Năm 2023 mặc dù Ban đã có nhiều cố gắng nhưng phải nhìn nhận một cách trung thực khách quan vẫn còn tồn tại một số khuyết điểm như sau.

- Việc nắm bắt thông tin từ các cơ sở, sự phản ánh của cử tri, chưa được thường xuyên;

- Chưa tổ chức giám sát, khảo sát lại việc thực hiện các đề nghị của Ban khi kiến nghị đến các cấp, cũng như các Kết luận tại các cuộc giám sát, khảo sát chuyên đề và các cuộc khảo sát, các cuộc giám sát trước đó. Hiện tại vẫn còn một số nội dung mà cử tri còn kiến nghị Ban và Thường trực HĐND huyện nhưng chưa được giải quyết dứt điểm như điều chỉnh Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (hiện nay UBND huyện đã họp đồng đo đạc chỉnh lý tiến hành tổng hợp kết quả đo đạc), đền bù sạt lở dọc bờ sông Krông Nô.

- Trong công tác Ban theo dõi hoạt động giám sát, khảo sát về Kinh tế - xã hội của huyện là vấn đề rất rộng nhưng do điều kiện Ban các thành viên ở các vị trí công tác khác nhau nên trong quá trình hoạt động chưa thường xuyên dành thời gian đi cơ sở, nhất là giao ban với Thường trực HĐND các xã, thị trấn để cập nhật các thông tin cũng như phản ánh của cử tri; thời gian đi thực tế chưa nhiều để có ý kiến đóng góp vào các đề án, kết quả giám sát, thẩm tra cho nên hạn chế ít nhiều trong đánh giá phân tích cũng như có các chính kiến của Ban.

## **II. Giải pháp, phương hướng hoạt động năm 2024**

Để hạn chế và khắc phục các tồn tại trên Ban có những định hướng giải pháp như sau:

1. Cùng với các ngành các cấp nỗ lực hơn nữa đảm bảo tập trung và đề ra các giải pháp thời điểm để hoàn thành nhiệm vụ trong năm.

2. Phối hợp chặt chẽ với thường trực HĐND, Ban Pháp chế HĐND huyện, luôn đề xuất những ý kiến đến Thường trực HĐND huyện để có sự điều hoà phối hợp gắn kết nhiều hơn, tham gia đầy đủ các kỳ họp và các kỳ tiếp xúc cử tri để nắm bắt thông tin và hoàn thành có chất lượng cao các cuộc khảo sát, giám sát cũng như đóng góp các ý kiến để HĐND huyện đưa ra các Nghị quyết sát thực và hiệu quả.

3. Duy trì sinh hoạt Ban đúng định kỳ, tham gia và đóng góp thảo luận xây dựng tại các cuộc giao ban, họp liên tịch, tham mưu giúp HĐND huyện xây dựng Nghị quyết kịp thời và chất lượng.

4. Dành thời gian sinh hoạt với Thường trực HĐND cấp xã, thị trấn ít nhất một lần trong năm.

5. Tập thể Ban thông qua các kỳ tiếp xúc cử tri sẽ tổng hợp các nội dung liên quan đến tình hình phát triển kinh tế, xã hội để có kế hoạch khảo sát cho phù hợp với tình hình thực tế của huyện, tập trung nghiên cứu rà soát các ý kiến trả lời của UBND huyện qua ý kiến của cử tri tại các kỳ tiếp xúc, để từng bước cùng TTHĐND giám sát nội dung trả lời sát với kiến nghị của cử tri,

6. Xây dựng chương trình và báo cáo kết quả hoạt động đầy đủ và đúng quy định.

7. Theo kế hoạch năm 2024, Ban tổ chức 01 cuộc giám sát (*đã có nghị quyết HĐND huyện về giám sát các khoản thu ngoài Ngân sách để xây dựng nông thôn mới trong giai đoạn 2020-2024*), nếu có những dư luận, phản ánh hoặc có các nội dung bổ sung từ UBND huyện thì Ban sẽ tổ chức các cuộc khảo sát bất thường.

Riêng khảo sát sẽ có chương trình và kế hoạch sau (*căn cứ tình hình thực tế để xây dựng*).

8. Ngoài ra Ban thực hiện một số nội dung sau:

- Hoàn thành tốt các báo cáo thẩm tra, chất vấn tại các kỳ họp để thực hiện đúng chức năng giám sát tại kỳ họp.

- Tham gia các cuộc giám sát, khảo sát phối hợp với Ban Pháp chế, thực hiện sự phân công điều hòa phối hợp của Thường trực HĐND huyện, phối hợp với các Ban HĐND tỉnh khi có kế hoạch triển khai các cuộc giám sát, khảo sát, tham dự các cuộc họp theo quy định.

Trên đây là báo cáo tình hình triển khai thực hiện công tác năm 2023, phương hướng và nhiệm vụ năm 2024 của Ban Kinh tế - Xã hội HĐND huyện Krông Nông./.

**Nơi nhận:**

- Thường trực Huyện ủy;
- Thường trực HĐND huyện;
- Lãnh đạo UBND huyện;
- Thường trực Ủy ban MTTQVN huyện;
- Các Ủy viên Ban KTXH HĐND huyện;
- Lãnh đạo Ban Pháp chế HĐND huyện;
- Thường trực HĐND, UBND các xã, thị trấn;
- Lãnh đạo Văn phòng HĐND&UBND huyện;
- Lưu: VT, BPC.

**TM. BAN KINH TẾ - XÃ HỘI  
TRƯỞNG BAN**

**Hồ Giang Nam**